

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

I. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG

Sinh ngày 30/7/1986

- Quê quán: Dương Huy, Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Nơi thường trú: Thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Dương Huy.

- Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trước hết tôi xin được đánh giá khái quát kết quả hoạt động của HĐND xã Dương Huy nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XX được cử tri xã bầu ra tại cuộc bầu cử ngày 22/5/2016 với nhiệm kỳ hoạt động là 5 năm (2016-2021). Qua 5 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, theo dõi hướng dẫn của thường trực HĐND-UBND Tỉnh, phối hợp của UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, HĐND thành phố Cẩm Phả đã đạt được nhiều kết quả trong tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ quy định. Đã tổ chức đầy đủ các hoạt động HĐND như: tổ chức các kỳ họp HĐND, phát huy chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố và các chủ trương của Nhà nước trên địa bàn, đôn đốc UBND thành phố, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH được giao, làm tốt công tác phối hợp với UB MTTQ thành phố trong việc tổ chức các hoạt động HĐND theo quy chế... Các hoạt động HĐND thành phố phù hợp với tình hình thực tế, hài hòa vì lợi ích chung của cộng đồng nên luôn được các ngành các cấp ủng hộ, phối hợp thực hiện, đồng thời có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh của địa phương.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND qua đây đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu những ý kiến và nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhiệm kỳ vừa qua có rất nhiều ý kiến, kiến nghị và những vấn đề được cử tri xã Dương Huy quan tâm, đề xuất tại các kỳ tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố như: Các vấn đề về môi trường liên quan đến khai thác, đổ thải của các đơn vị ngành than, xả thải của các doanh nghiệp trên địa bàn; các vấn đề liên quan đến giao thông, hệ thống cống thoát nước và rãnh dọc đường tỉnh lộ 326; hệ thống điện chiếu sáng; việc hỗ trợ xi măng để bê tông các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm; hay các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có hệ thống thủy lợi, các tuyến

mương nội đồng đã được đại biểu HĐND xã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và được triển khai thực hiện đảm bảo theo nguyện vọng của nhân dân.

Đây là lần đầu tiên, tôi vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả tại xã Dương Huy - nơi tôi sinh ra, nuôi dưỡng, rèn luyện và đào tạo tôi trưởng thành hơn 35 năm qua là một vinh dự lớn lao đối với bản thân tôi. Điều này cũng đặt ra cho tôi những yêu cầu và trách nhiệm cao, tình cảm sâu nặng đối với cử tri, cùng với quyết tâm thực hiện chương trình hành động khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố.

Trong suốt quá trình công tác của mình, không chỉ hôm nay khi đứng trước toàn thể cử tri với tư cách là người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố, mà ở bất kỳ cương vị nào bản thân tôi cũng thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức, cơ quan phân công. Qua những cương vị đã đảm nhiệm, từ công chức văn hóa xã hội, hay công chức Tư pháp - Hộ tịch, rồi được bầu làm Ủy viên BCH Đảng bộ xã - Công chức Văn phòng - Thống kê bản thân tôi luôn tiếp xúc, gần gũi nhân dân, qua đó, ngày càng thấu hiểu tình hình đời sống nhân dân, biết được những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thời gian vừa qua cũng như thời gian sắp tới, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề về biến đổi khí hậu. Đối với Dương Huy, tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X cũng đã nhìn nhận rằng, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình Dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường; tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác than còn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân; công tác GPMB các dự án trên địa bàn còn nhiều bất cập, việc đầu tư các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân..., Trước những vấn đề đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tôi sẽ:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND xã, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn Văn phòng - Thống kê vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành các

Nghị quyết vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

5. Thực hiện tốt chức năng của bản thân là Ủy viên BCH Đảng bộ xã - Công chức Văn phòng - Thống kê, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Dương Huy đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các kỳ họp, hội nghị của HĐND-UBND xã; luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân.

Tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các bác, các anh chị cùng đông đảo các tầng lớp cử tri xã Dương Huy để tôi có thể trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri xã nhà tới các kỳ họp của HĐND Thành phố./.

NGƯỜI ỨNG CỬ

Lê Thị Hằng